

Số: 79/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 1977

CHỈ THỊ
VỀ CHỦ TRƯỞNG KHAI HOANG THÀNH LẬP NÔNG
TRƯỜNG QUỐC DOANH HUYỆN

Hiện nay, diện tích đất hoang, hóa ở các huyện ngoại thành còn tương đối lớn. Ở mỗi huyện, diện tích này lên đến hàng ngàn ha : như ở vùng Bari Tân Quy, lô 6, sở Balăng thuộc Củ Chi, vùng sắn bần Long Phước thuộc Thủ Đức, vùng Đông Thạnh thuộc Hóc Môn, vùng Láng Le thuộc Bình Chánh, vùng Hiệp Phước thuộc Nhà Bè.

Hơn hai năm qua, tốc độ khai hoang còn chậm vì nhiều lý do. Lực lượng nhân dân thì không khai hoang nổi. Tình hình này không nên kéo dài.

Căn cứ vào chỉ thị số 413-TTg ngày 17-11-1977 của Phủ Thủ tướng và theo nghị quyết 3 của Thành ủy, nhằm đẩy mạnh công tác khai hoang, Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trương khai hoang *thành lập nông trường quốc doanh cho các huyện*.

Để làm đúng và tốt công tác khai hoang, xây dựng nông trường, các Ủy ban nhân dân huyện cùng các sở, ban, ngành cần xúc tiến những việc sau đây :

1.- *Lập phương án khai hoang*. Nói rõ diện tích hoang, phân loại mức độ hoang, tính nhu cầu vật tư, kinh phí, lực lượng khai hoang. Toàn bộ phương án khai hoang cần gởi cho Sở Nông nghiệp duyệt rồi trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê chuẩn về chính sách khai hoang, Hội đồng Chánh phủ đã có chỉ thị số 413-TTg ngày 17-11-1977. Các ban, ngành, sở căn cứ vào đó để chấp hành.

2.- *Lập phương án về nhiệm vụ thiết kế xây dựng nông trường*. Nói rõ tình hình cơ bản, ranh giới, phương hướng, nhiệm vụ sản xuất ; tính toán cân đối theo nội dung quy hoạch ở địa bàn huyện và phân vùng quy hoạch toàn Thành. Nói rõ bước đi thực hiện và các biện pháp lớn cần áp dụng.

3.- Để tiến hành công việc trên, mỗi huyện cần thành lập *Ban khai hoang và xây dựng nông trường*. Trong Ban này cần bố trí ngay từ đầu một đồng chí huyện ủy làm trưởng ban và một kế toán trưởng có trình độ nghiệp vụ để triển khai công tác.

Việc khai hoang và xây dựng nông trường huyện là một công tác cần được triển khai nhằm phục vụ cho sản xuất và đời sống. Các Ủy ban nhân dân các huyện cùng ban, ngành, sở cần nghiên cứu và làm tốt chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
NGUYỄN THÀNH THƠ